

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสำเร็จจากคณะกรรมการที่ริเริ่มวิทยานิพนธ์สองท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ธรรมภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ กันติวรานนท์ ในการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคอยให้กำลังใจ ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้งในพระคุณและความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง อาจารย์บุญช่วย เจตนาเสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ จิตต์ภูษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้แนวคิด คำแนะนำ ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชวูช จังหวัดสงขลา คณะครู และนักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือและคอยอำนวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยอย่างดียิ่ง

ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ทุนอุดหนุนในการทำวิจัย

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาสถิติและการวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทำให้ผู้วิจัยมีความรู้และแนวคิดต่างๆ จนสามารถนำมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณคุณพ่อจันทงค์ คุณแม่กัญญา พันธรัตน์ ญาติพี่น้อง ที่คอยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทำให้การศึกษาของผู้วิจัยสำเร็จลงด้วยดี ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะคุณจิรนนท์ ยอดมณี และบุคคลอื่นที่ไม่ได้กล่าวนาม ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจและให้คำแนะนำด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลืออีกมากมายซึ่งไม่สามารถกล่าวนามให้หมดในที่นี้ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเหล่านั้นเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วย

อนึ่ง ความดีงาม ความสำเร็จ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่และครูอาจารย์ของผู้วิจัยทุกท่านด้วยความเคารพยิ่ง

ณัฐชญา พันธรัตน์